



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแยง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรแบบ ASPHALT CONTRETE แบบไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางระบายน้ำ สายบ้านแยง-หนองหิน หมู่ที่ ๑๑ บ้านทัศนานคร

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างขยายผิวจราจรแบบ ASPHALT CONTRETE แบบไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางระบายน้ำ สายบ้านแยง-หนองหิน หมู่ที่ ๑๑ บ้านทัศนานคร ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยก่อสร้างผิวจราจรแบบ ASPHALT CONCRETE ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร และวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการกองช่าง

ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างตามประกาศ สอบราคานี้
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้ง เวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่เทศบาลตำบลบ้านแยง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรมในการประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง และเป็นผลงาน ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลบ้านแยงเชื่อถือ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๐๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนบาทถ้วน)
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแยง (ผู้ไม่ดูสถานที่ก่อสร้างถือว่าเข้าใจใน รายละเอียดทุกประการแล้ว และจะมาเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากเทศบาลไม่ได้)


กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ เทศบาลตำบลบ้านแยง และวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอนครไทย)

/ กำหนดเปิดซอง .....

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ นครไทย)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๑,๘๐๐.- บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแยง (กองคลัง) ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘  
หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.banyaeng.go.th](http://www.banyaeng.go.th) , เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์  
หมายเลข ๐-๕๕๙๙-๑๐๙๒-๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

  
( นายชูชีพ แก้วคุ้ม )  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง

